

Số: / KH-UBND

ChuHreng, ngày tháng năm

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác cải tạo vườn tạp tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ChuHreng năm 2024

Thực hiện Thông báo kết luận số 1095-TB/TU ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Thành uỷ Kon tum về việc cải tạo vườn tạp tại các thôn, làng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Kon tum; Thông báo kết luận số 161/TB-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của UBND thành phố Kon tum về triển khai công tác cải tạo vườn tạp năm 2024 trên địa bàn thành phố Kon tum; Công văn số 222-CV/ĐU của Đảng uỷ xã về việc cải tạo vườn tạp tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. UBND xã ChuHreng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải tạo vườn tạp trong các thôn đồng bào dân tộc thiểu số với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho nhân dân trên địa bàn xã những hộ có diện tích vườn tạp (đặc biệt các hộ là người ĐBDTTS) từng bước thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của người dân từ tự cung, tự cấp sang sản xuất, liên kết, tiêu thụ sản phẩm theo hướng hàng hoá, tăng thu nhập cho người dân; Tạo ra phong trào thi đua lao động giỏi và nhân rộng các mô hình rộng khắp các khu dân cư trên địa bàn, tạo động lực làm giàu thêm đời với hộ trung bình khá trở lên, tạo tư duy sản xuất canh tác cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh vườn của mình.

2. Yêu cầu

Ban nhân dân các thôn phối hợp với UBMTTQVN xã và các Hội đoàn thể tiến hành rà soát và tổng hợp danh sách cụ thể từng hộ, diện tích, loại cây, phương pháp cải tạo, lựa chọn hộ để hướng dẫn triển khai thực hiện trong năm 2024 và 2025 và những năm tiếp theo. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, tránh thành tích.

Tham mưu tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cải tạo vườn tạp, giới thiệu các giống cây trồng có giá trị kinh tế để thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình. Duy trì và đảm bảo phát triển các vườn đã được hướng dẫn cải tạo.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Nội dung:

Kiểm tra các giống hiện có trong vườn, xác định cây nào, giống nào cần cải tạo, cần chặt bỏ hoặc giữ lại.

Xác định giống cây cần đưa vào cải tạo; giống đưa vào cải tạo phải là giống có chất lượng tốt, năng suất ổn định, ít sâu bệnh.

Áp dụng các tiến bộ thâm canh phù hợp với từng giống cây từ khâu làm đất, đào hố, mật độ đến bón phân, tưới nước, tỉa cành tạo tán, phun thuốc bảo vệ thực vật, trồng xen, thu hoạch và bảo quản.

Tiến hành rà soát vườn cây trên cơ sở đó định ra ý tưởng hình mẫu cho vườn cây; thống kê diện tích, đảm bảo cụ thể, chi tiết có danh sách cụ thể từng hộ gia đình, xác định nhu cầu hỗ trợ cây giống để thực hiện công tác cải tạo vườn tạp; lựa chọn loại cây phù hợp thổ nhưỡng, có giá trị kinh tế.

2. Thời gian thực hiện:

Từ tháng 8 đến tháng 12/2024 và những năm tiếp theo: Tổ chức rà soát, triển khai cho các hộ nghèo, cận nghèo đăng ký nhu cầu vay vốn cải tạo vườn tạp, thẩm định các hồ sơ đăng ký, lập danh sách các hộ đủ điều kiện vay vốn gửi về Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để xét duyệt cho vay với nhu cầu vay vốn của các hộ dân. Rà soát các hộ có nhu cầu đăng ký hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật để liên hệ với cấp trên xem xét hỗ trợ theo đúng đối tượng, đúng quy định.

Triển khai tổ chức thực hiện Cải tạo vườn tạp; tham mưu mở lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật cây trồng, vật nuôi cho các hộ đăng ký thực hiện.

Hướng dẫn đào hố, bón phân, trồng cây, tỉa cành, cắt ghép tại các hộ dân có vườn tạp trên địa bàn (*phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết*). Đồng thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác cải tạo vườn tạp trên địa bàn xã theo hàng năm và giai đoạn.

Dự kiến trong năm 2024 rà soát lựa chọn từ 1 đến 2 hộ để hướng dẫn cải tạo giống, hệ thống tưới để trở thành khu vườn mẫu; hướng dẫn từ 1 đến 2 hộ cải tạo đất.

3. Địa điểm thực hiện:

Các hộ dân có diện tích vườn tạp trên địa bàn xã ChuHreng (thôn Đăk Prông; Plei Groi, Kon HraKlah, Kon Hraktu.

4. Đối tượng:

Hộ nghèo, cận nghèo, hộ ĐBDTTS có diện tích vườn tạp cần cải tạo, thay đổi để có hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ dân có vườn tạp hiểu rõ, đầy đủ, đúng mục đích, ý nghĩa, mục tiêu về việc cải tạo vườn tạp; đồng thời tuyên truyền,

quán triệt văn bản các cấp về việc chỉ đạo cải tạo vườn tạp đối với các hộ ĐBDTTS trên địa bàn xã

Tuyên truyền về cơ chế chính sách của tỉnh, thành phố đến các đối tượng đủ điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ; hướng dẫn các hộ có vườn tạp đăng ký, hướng dẫn tự cải tạo vườn tạp.

Thực hiện các biện pháp chỉnh trang lại khu vườn gia đình, loại bỏ những cây tạp không có giá trị, cắt tỉa... bố trí lại các loại cây trồng, vật nuôi trong vườn cho hợp lý, đảm bảo hiệu quả tăng nguồn thu nhập cho hộ gia đình.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Phối hợp mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho các hộ dân tham gia; tăng cường triển khai về công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân dân nắm bắt và chủ động trong quá trình cải tạo vườn tạp; đưa các giống cây trồng có năng suất cao, nguồn gốc đảm bảo, chất lượng và an toàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên để đưa vào trồng trọt.

Thường xuyên quan tâm trong quá trình sản xuất, nhất là theo dõi tình hình sâu bệnh, dịch bệnh để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Tham mưu Thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách để giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các chính sách và tổ chức cải tạo vườn tạp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các hộ chăm sóc, cải tạo, đặc biệt các hộ đã được hướng dẫn thực hiện trước năm 2024.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Vận động trong nhân dân (các hộ có vườn tạp) chủ động kinh phí để mua cây giống; trích quỹ người nghèo hỗ trợ cho các hộ (thuộc hộ nghèo, cận nghèo); kêu gọi trong tổ chức cá nhân hỗ trợ giống, công, phân bón để hỗ trợ cho bà con.

Phòng kinh tế tham mưu UBND Thành phố hỗ trợ cây giống cho hộ ĐBDTTS, nghèo, cận nghèo có nhu cầu đăng ký hỗ trợ cây giống.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Chủ trì theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho UBND xã tổ chức thực hiện Kế hoạch cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, tăng hộ khá, giàu.

Phối hợp với Ban nhân dân các thôn, TTUBMTTQVN xã, các Hội Đoàn thể tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo vườn tạp; rà soát, thống kê diện tích, số hộ, hiện trạng để kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các thôn.

Lựa chọn các hộ có vườn tạp chưa hình thành để đưa vào kế hoạch vận động, hướng dẫn cải tạo thành vườn mẫu trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về cho các cấp theo quy định.

2. Công chức Tài chính- Kế toán

Tham mưu cho UBND xã lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến nông và các chương trình dự án, nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn.

3. Các bộ phận liên quan VP.UBND, Tư pháp, VHXX, Công an, Quân sự: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng ngành xây dựng chương trình cụ thể để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững trên địa bàn đúng theo kế hoạch. Theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các khu dân cư; tham mưu xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu triển khai thực hiện công tác cải tạo vườn tạp.

Phụ trách tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác cải tạo vườn tạp theo Thông báo phân công nhiệm vụ của Đảng uỷ xã.

4. Thôn trưởng 5 thôn

Nắm được chủ trương chính sách phát triển kinh tế của địa phương, của các ngành, các cấp về công tác cải tạo vườn tạp cho các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, tổ chức họp dân tuyên truyền, quán triệt để nhân dân biết hưởng ứng tham gia.

Phối hợp tuyên truyền, vận động, rà soát, thống kê, diện tích, số hộ cần cải tạo (theo phương pháp cải tạo vườn tạp) tổng hợp để tham mưu, đề xuất đưa vào kế hoạch cải tạo theo từng năm, giai đoạn cho phù hợp và đạt hiệu quả.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đồng thuận tham gia hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ ĐBDTTS cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phối hợp với UBND xã tổ chức rà soát, tổng hợp các hộ có vườn tạp để tuyên truyền, vận động và đưa vào kế hoạch để ưu tiên hướng dẫn cải tạo vườn tạp và đặc biệt chọn 01 đến 02 hộ để tập trung hỗ trợ, hướng dẫn cải tạo từ vườn tạp sang vườn mẫu năm 2024 và giai đoạn 2024-2025.

Phụ trách tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác cải tạo vườn tạp theo Thông báo phân công nhiệm vụ của Đảng uỷ xã.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác cải tạo vườn tạp tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ChưHreng năm 2024./.

Nơi nhận

- UBND thành phố (k/h);
- Phòng KT thành phố (k/h);
- TTĐU, HĐND (k/h);
- LĐ UBND (k/h);
- MT và các Hội ĐT (p/h);
- Bộ phận chuyên môn UBND (t/h);
- Lưu. VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đào Văn Chinh